

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	
		ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
<p>๑. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ อบต.บ้านโป่งต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่</p> <p>๒. จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของ อบต.บ้านโป่ง</p>	จัดทำประกาศฯและเผยแพร่	<p>๑. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ อบต.บ้านโป่งต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านทางหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของ อบต.บ้านโป่งสาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านทางหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
<p>๓. จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชน</p>	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๙ ราย	<p>จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จัดอบรมโดยการฟังบรรยายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน วิทยากรโดยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. และบรรยายความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ วิทยากรโดย ท้องถิ่นอำเภอเวียงป่าเป้า</p> <p>จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๙ ราย ใช้งบประมาณ ๓๓,๑๑๐ บาท</p>	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๙ ราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	
		ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๑. แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆของ อบต.	ร้อยละของโครงการที่มีการแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานโครงการจัดซื้อจัดจ้าง	ได้แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างทุกโครงการที่ได้ดำเนินการโดยวิธีสอบราคา	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีการแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทุกโครงการที่ได้ดำเนินการโดยวิธีสอบราคา
๒. โครงการ อบต.พบประชาชน	ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	มีการจัดทำโครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อรับบริการประชาชนนอกพื้นที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นในการดำเนินการของ อบต.บ้านโป่ง	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนร้อยละ ๘๕
๓. จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชน	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.บ้านโป่ง	มีการดำเนินการโดยจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงรายดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชน	เป็นไปตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.บ้านโป่ง
๔. รับตรวจการประเมินจากหน่วยงานภายนอก	ผ่านเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดในทุกด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ได้รับการตรวจจากหน่วยงานภายนอกดังนี้ ๑.ตรวจมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ๒.ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ	เป็นไปตามตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดในทุกด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐